

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số /TB-STTTT ngày /02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

TT	Phòng chuyên môn	Số lượng cần tuyển	Trình độ chuyên môn	Tên vị trí việc làm	Mã chức danh nghề nghiệp tuyển dụng	Mô tả vị trí công việc	Yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ đào tạo, bồi dưỡng.
1	Phòng Kỹ thuật Công nghệ	01	Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin	An toàn thông tin hạng III	V11.05.11	<ul style="list-style-type: none"> - Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng các hệ thống đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin của đơn vị, ngành theo nhiệm vụ được giao; giải quyết các sự cố về an toàn thông tin hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, CSDL khi có yêu cầu; - Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; - Thẩm định các đề án, sự án về an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu tích hợp; thực hiện kiểm tra, 	<p>Yêu cầu về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát triển chiến lược, chính sách của ngành an toàn thông tin. + Nắm được tình hình, xu thế phát triển của ngành an toàn thông tin trong nước và thế giới, có khả năng cập nhật, ứng dụng công nghệ, nền tảng và và tiêu chuẩn mới trong hoạt động nghề nghiệp. + Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan. + Có khả năng làm việc độc lập

					<p>đánh giá mức độ chấp hành phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng quy trình thao tác chuẩn phản ứng, xử lý sự cố máy tính; - Tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, các quy trình, quy phạm về an toàn thông tin; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức an toàn thông tin hạng thấp hơn; xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống an toàn thông tin; - Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 	<p>hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo văn bản nghiệp vụ và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu đề xuất.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu vị trí việc làm. <p>Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.</p>	
2	Phòng thuật nghệ	Kỹ Công 02	Đại học công nghệ thông tin	Công nghệ thông tin hạng III	V.11.06.14	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, vận hành hệ thống có sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, phần mềm dùng chung của cơ quan, đơn vị. - Kiểm tra, kiểm định, kiểm 	<p>Yêu cầu về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát triển chiến lược, chính sách quy định của ngành CNTT, An toàn thông tin. + Nắm được tình hình, xu thế

				<p>thử, đánh giá tính tuân thủ các yêu cầu, quy định, chính sách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin của cơ quan đơn vị; - Tham gia phân tích, thiết kế, lập trình, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; - Tham gia xây dựng quy chế, quy trình, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; tham gia xây dựng định mức – kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức công nghệ thông tin hạng thấp hơn; - Nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin; tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý kỹ thuật và 	<p>phát triển của ngành CNTT trong nước và thế giới, có khả năng cập nhật, ứng dụng công nghệ, nền tảng và và tiêu chuẩn mới trong hoạt động nghề nghiệp.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về CNTT, An toàn thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan. + Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo văn bản nghiệp vụ được giao. + Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu vị trí việc làm. <p>Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 	
3	Phòng Truyền thông Tổng hợp	01	Đại học Báo chí	Phóng viên hạng III	V.11.02.06	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin, bài theo phân công và hướng dẫn của trưởng ban biên tập; - Viết, chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra có nội dung phức tạp trung bình và chịu trách nhiệm cá nhân về tác phẩm báo chí của mình; - Tham gia chuẩn bị nội dung và trao đổi nghiệp vụ báo chí trong nước và ngoài nước. 	<p>Yêu cầu về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công; nội dung của pháp luật về báo chí; + Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan; + Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm. <p>Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ</p>

							sở đào tạo thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí. * Ưu tiên người đồng bào dân tộc thiểu số.
--	--	--	--	--	--	--	--